

ไชน่า เทเบิล ห้องอาหารในเวนิวส์ การ์นต์คุณภาพ ด้วยรางวัล “Bangkok’s Best Restaurants”



กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 27 มิถุนายน 2560 ห้องอาหารไชน่า เทเบิล ในเวนิวส์ ณ โรงแรม เรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลในสาขา ร้านอาหารจีนยอดเยี่ยม จากงานประกาศรางวัลห้องอาหารที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ครั้งที่ 19 อย่าง “Bangkok’s Best Restaurant Awards” โดยรางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่ได้รับการเชื่อถือและทรงคุณค่า ในสาขาของการประกาศรางวัล Best Dining and Entertainment ซึ่งไชน่า เทเบิล ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากร้านอาหารที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทั้งหมดกว่า 280 ร้าน ใน 17 ประเภทด้วยกัน โดยงานนี้จัดขึ้น ณ ห้องบอลรูม นภาลัย โรงแรม ดุสิตธานี มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จากทั้งทางภาครัฐ นักการทูต เซเลบบริตี้มากมาย สื่อมวลชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ในแวดวงธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ทุกคนล้วนแต่มีความยินดีและมีความตื่นเต้นอย่างยิ่ง ที่ได้เข้าร่วมเฉลิมฉลองกับรางวัลในปีนี้ด้วยกัน

ห้องอาหาร ไชน่า เทเบิล ได้รับการยกย่องให้เป็นห้องอาหารซึ่งสรรค์สร้างแรงบันดาลใจในด้านมรดกทางวัฒนธรรมอันร่วมสมัยของอาหารจีนแบบกวางตุ้ง ซึ่งมี เชฟ บรูซ ฮุยและทีมเป็นผู้รังสรรค์อาหารรสเลิศมากมาย การได้เป็นส่วนหนึ่งในการรับรางวัลของงาน “Bangkok’s Best Restaurant Award” ครั้งนี้ ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับห้องอาหาร ไชน่า เทเบิล และ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ อีกทั้งเรายังมีความภูมิใจอย่างยิ่งกับอาหารจีนรสเลิศอันหลากหลายของเรา อันรวมถึงจานเด่นประจำห้องอาหาร และ ดิมซัมชั้นดีมากมาย ซึ่งมีให้เลือกสรรและลิ้มลองในทุกๆวันทั้งมือกลางวันและมือเย็น “เราอยากให้ทุกคนลองแวะเวียนเข้ามาลิ้มลองอาหารอันเปี่ยมด้วยเอกลักษณ์ ณ ห้องอาหาร ไชน่า เทเบิล ที่ๆซึ่งจะมอบเวทมนตร์แห่งอาหารรสเลิศให้กับทุกท่าน” มร. ปีเตอร์ เฟอร์ัน ผู้จัดการทั่วไปของ โรงแรม เรดิสัน บลู กรุงเทพฯ กล่าว

#

เกี่ยวกับ ไชน่า เทเบิล

ห้องอาหารจีน ตกแต่งด้วยสไตล์จีนร่วมสมัยด้วยการผสมผสานกันระหว่างโชนี้อบอบอุ่นและสีสดใสที่ให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วยังให้ความรู้สึกหรูหราด้วย มีห้องรับรองแบบส่วนตัวไว้บริการถึง 4 ห้อง โดยสามารถรองรับแขกที่มาเป็นคู่ เป็นกลุ่ม รวมถึงแขกที่มาเป็นกลุ่มใหญ่ด้วย ไชน่า เทเบิลเสิร์ฟอาหารจีนแบบร่วมสมัย จากเชฟชาวจีนแท้ๆ และดิมซำนานาชนิด กว่า 30 รายการ ไชน่า เทเบิล เปิดให้บริการ 2 ช่วงเวลา : มือกลางวัน 11.30 น – 14.30 น. มือค่ำตั้งแต่เวลา 18.30 น- 22.30 น

เกี่ยวกับโรงแรมเรดิสบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

เรดิสบลู เป็นหนึ่งในแบรนด์โรงแรมชื่อดังระดับโลก ด้วยมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย เต็มไปด้วยสีสันทัน และความน่าประทับใจ การันตีโดยปรัชญาการให้บริการแบบ Yes I Can! โรงแรมเรดิสบลู พลาซ่า กรุงเทพฯ ประกอบไปด้วยห้องพัก 290 ห้อง พร้อมการตกแต่งแนวร่วมสมัย มีห้องจัดประชุมและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน รวมถึงห้องอาหาร บาร์ สถานที่และกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลาย ตั้งอยู่ใจกลางย่านธุรกิจบนถนนสุขุมวิท ใกล้กับศูนย์ประชุมนานาชาติ แวดล้อมด้วยย่านอาหารและแหล่งบันเทิงระดับไฮเอนด์ และไม่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน และแอร์พอร์ต ลิงค์ พร้อมสรรพเพื่อต้อนรับทั้งนักธุรกิจและแขกที่เสาะหาประสบการณ์การเข้าพักอย่างมีสไตล์ ดูข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมเรดิสบลูได้ที่ www.radissonblu.com/plazahotel-bangkok

ติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

รุักษิณา สุภัทท์นันท์กุล

มิดาส คอมมิวนิเคชั่น อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล

อีเมล: ruksina@midas-pr.com

โทร: 080-304-8870

เว็บไซต์: www.midas-pr.com

ผุสดี แต่งงาม

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ สื่อสารการตลาด

โรงแรม เรดิส บลู พลาซ่า กรุงเทพฯ

อีเมล: ptangngam@radisson.com

โทร: 02 302 3333

เว็บไซต์: www.venuesbkk.com